



Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu

❖ **Hồ Thanh Thủy***



Đoàn Công tác UBKT Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm trưởng Đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu tháng 4-2021.

Trong những năm qua, UBKT các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh

đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phục vụ có hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng đầu là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã tăng cường khảo sát, nắm tình hình qua nhiều nguồn

thông tin, kịp thời phát hiện, xác định chính xác dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên; nội dung, đối tượng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài. Qua kiểm tra, đã kết luận, làm rõ và xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trên tinh thần kiên quyết, kiên

* Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu



trì, với quyết tâm chính trị cao. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác giáo dục tư tưởng chính trị và công tác tổ chức cán bộ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, góp phần tạo khâu đột phá trong công tác cán bộ. Một số vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã đi trước, mở đường cho công tác thanh tra, điều tra và xử lý vi phạm. Những kết quả tích cực trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp trong tình nhiệm kỳ 2020 - 2025, phục vụ có hiệu quả công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ năm 2016 đến nay, UBKT các cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra 215 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, có 106 cấp ủy viên các cấp. Riêng UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra 42 đảng viên; trong số đảng viên được kiểm tra có 26 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy

quản lý, 16 cán bộ diện huyện ủy và tương đương quản lý; trong đó có 3 Tỉnh ủy viên, 12 Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên và tương đương, 22 cấp ủy viên cơ sở. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quản lý tài chính, đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; tham nhũng, cố ý làm trái; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Kết quả kiểm tra, kết luận 181 đảng viên vi phạm; đến mức phải thi hành kỷ luật 134 đảng viên. Cùng với việc kiểm tra đảng viên, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng. Trong đó, riêng UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng (2 ban thường vụ huyện ủy và tương đương; 3 đảng ủy, chi bộ sở, ngành tỉnh). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, chính sách, pháp luật của nhà nước và công tác cán bộ. Qua kiểm tra, kết luận 14 tổ chức đảng có vi phạm; trong đó có 2 tổ chức vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp thực hiện

theo hướng toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là, năm 2016, qua công tác theo dõi, nắm tình hình, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 16 đảng viên, trong đó có 3 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 13 đảng viên là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình nông thôn mới. Sau khi kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy kết luận 15 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; qua đó đã xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 15 đảng viên được kiểm tra và 10 đảng viên có liên quan, gắn với điều động, sắp xếp, bố trí công tác khác đối với một số trường hợp. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đã chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, làm ổn định tình hình ở địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện đồng bộ giữa công tác giám sát



và công tác kiểm tra. Năm 2018, qua giám sát chuyên đề, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ và trong công tác cán bộ. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật 2 đồng chí bằng hình thức khiển trách. Năm 2019, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đồng chí là lãnh đạo Sở, ngành tỉnh và tương đương trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ về đất đai trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Qua đó, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm bằng hình thức cảnh cáo và đề nghị xử lý, khắc phục hậu quả vi phạm.

Qua thực tiễn công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng. UBKT các cấp phải tranh thủ cho được sự lãnh đạo, chỉ đạo

của cấp ủy, thường trực cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, giúp cấp ủy thấy rằng, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm để phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình thì nơi đó công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến tích cực.

Hai là, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải phục vụ có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đảng bộ địa phương, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. UBKT là cơ quan chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy, ban thường vụ cùng cấp, do đó UBKT phải xác định rõ vị trí, vai trò của mình trong mối quan hệ với cấp ủy, ban thường vụ

cấp ủy, thường trực cấp ủy trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát để vừa thực hiện đúng nhiệm vụ của mình vừa đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra khi có dấu hiệu phạm phải xác định đúng nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ba là, chủ động thực hiện công tác giám sát, nắm tình hình, qua nhiều nguồn thông tin để phát hiện, xác định chính xác dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. UBKT phải nâng cao chất lượng công tác giám sát, theo dõi địa bàn, lĩnh vực, thực hiện khoa học, sâu sát theo hướng mở rộng cả về nội dung và đối tượng; chú trọng nắm chắc các nguồn thông tin từ đơn, thư khiếu nại, tố cáo, thông tin từ các cơ quan thông tấn, báo chí, báo cáo, phản ánh của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để xác định rõ dấu hiệu vi phạm. Việc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm phải đúng



nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng, chính xác, kịp thời, thận trọng, khách quan, đúng về đối tượng, rõ ràng, đầy đủ về nội dung để tạo thuận lợi trong quá trình kiểm tra, kết luận của UBKT. Khi phát phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên phải kiên quyết tiến hành kiểm tra, trên tinh thần quyết liệt, không nể nang, né tránh, ngại va chạm nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và nhà nước.

Bốn là, phải thực hiện thật tốt công tác thẩm tra, xác minh, coi trọng chứng cứ, kết luận trên cơ sở chứng cứ khách quan, không chủ quan, bảo thủ, áp đặt, duy ý chí. UBKT các cấp phải chú trọng việc cơ cấu thành viên đoàn kiểm tra phù hợp với nội dung, tính chất vụ việc và đặc điểm, tình hình của đối tượng được kiểm tra, thật sự công tâm, khách quan, tôn trọng sự thật, nói đúng sự thật. Chi đạo đoàn kiểm tra chuẩn bị chu đáo kế hoạch thẩm tra, xác minh; xác định rõ đối tượng, nội dung cần làm việc; thu thập thông tin, tài liệu, hiện vật liên quan đến vụ việc kiểm tra phải đúng các nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tinh thần tự giác, tính tiên phong, gương mẫu của tổ

chức đảng và đảng viên. Đoàn kiểm tra phải coi trọng việc xác định chứng cứ để chứng minh khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra; phải xác định rõ những điểm mấu chốt, mang tính chi phối, có tính quyết định trong việc kết luận vụ việc kiểm tra để tập trung thẩm tra, xác minh, làm rõ, tránh thẩm tra, xác minh tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm, làm mất thời gian, công sức nhưng không mang lại hiệu quả.

Năm là, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với công tác chính trị tư tưởng và công tác cán bộ. Việc kết luận, xử lý vi phạm về nội dung kiểm tra phải chặt chẽ, khách quan, toàn diện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao đối với tổ chức đảng và đảng viên, làm cho đối tượng kiểm tra thật sự “tâm phục, khẩu phục”; trong quá trình kiểm tra phải làm tốt công tác tư tưởng để tổ chức đảng và đảng viên tự giác chấp hành nghiêm kết luận, quyết định của cấp có thẩm quyền và sửa chữa khuyết điểm, chủ động khắc phục hậu quả vi phạm. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác cán bộ, UBKT chủ động phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp báo cáo cấp ủy để cùng cố, kiện toàn, sắp xếp, bố trí

công tác cho phù hợp đối với đảng viên vi phạm, uy tín thấp để răn đe, giáo dục và phòng ngừa vi phạm, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân.

Sáu là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phương pháp công tác của cán bộ kiểm tra; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra. Cấp ủy và UBKT các cấp cần thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ kiểm tra đảm bảo về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng; công tác quy hoạch cán bộ kiểm tra phải theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, cân đối, hài hòa tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Thường xuyên cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Chú trọng công tác điều động, bố trí, sử dụng cán bộ có chuyên môn sâu ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm về làm công tác kiểm tra; đồng thời luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ UBKT cho những giai đoạn tiếp theo. □